



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๓๖๗

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววรุณช สายคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง การควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่เชื่อมโยงกับตลาดในพื้นที่เขตบางแค

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลให้ กทม. นำมาให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-๑๙ ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ๖ ตลาดในเขตบางแคและพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ตลาดศิริเศรษฐนันท์ (แสงฟ้าเก่า) ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดภาสม ตลาดใหม่บางแค และตลาดวันเดอร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริเวณสวนสาธารณะข้างเดอะมอลล์บางแค และเนื่องจากขณะนี้ประชาชนมารับการตรวจจำนวนมาก เพื่อลดความหนาแน่น กทม. จึงขยายวันให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยรถพระราชทานดังกล่าวจนถึงวันที่ ๒๖ มี.ค. นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันป้องกันโรคเขตเมือง (สปคม.) มาร่วมตรวจ ทำให้สามารถให้บริการตรวจค้นหาเชื้อทางโพรงจมูก (SWAB) แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้ถึง ๑,๐๐๐ คน/วัน

- ในวันที่ ๑๖ มี.ค. สำนักงานเขตบางแคได้จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตลาดในพื้นที่เขตบางแคทั้ง ๖ แห่ง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยในช่วงเช้าจะทำความสะอาด (แบบแห้ง) ปิดกวาด และช่วงบ่ายจะดำเนินการฉีดล้าง ชัด และฆ่าเชื้อด้วยน้ำและน้ำยาบริเวณพื้นผิวสัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการสะสมของเชื้อโรคและบริเวณโดยรอบ นอกจากนี้ จะปิดตลาดทั้ง ๖ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มี.ค.๖๔ จากนั้นจะประเมินผลจากการตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง หากพบมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากจะพิจารณาขยายวันปิดตลาดทั้ง ๖ แห่งต่อไป

๑.๒ พญ.อุภิสสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค. กล่าวว่า สิ่งที ศบค. เป็นห่วงคือการติดเชื้อในตลาดในพื้นที่เขตบางแค ขณะนี้ตรวจแล้ว ๙๙๕ ราย พบผลบวก ๑๐๗ ราย แต่เป็นการตรวจในตลาดวันเดอร์เป็นหลัก จากนั้นจะตรวจตลาดใกล้เคียงและชุมชนโดยรอบ ๗ ชุมชน นอกจากนี้ ยังตรวจร่วมโดยใช้น้ำลาย ๒,๗๗๒ ราย พบผลบวก แต่ต้องใช้เวลาในการตรวจหาผู้ติดเชื้อ เนื่องจากเป็นการตรวจรวมกันหลายคน ขณะนี้อยู่ระหว่างแยกผลและจะทยอยรายงานให้ทราบต่อไป

- การติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่ตลาดในพื้นที่เขตบางแค ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อกระจายไปยัง ๔ จังหวัดที่มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกัน ได้แก่ จ.สุพรรณบุรี จ.นครปฐม จ.เพชรบุรี และ จ.สมุทรสาคร เนื่องจากผู้ค้าที่ตลาดอาจไปรับสินค้าจากตลาดหนึ่งไปยังอีกตลาดหนึ่ง ทำให้เกิดการติดเชื้อข้ามจังหวัด จากการตรวจสอบพบตลาดทั้ง ๖ แห่งในเขตบางแค มีพื้นที่ติดกันและมีลักษณะค่อนข้างแออัด โดยเฉพาะตลาดวันเดอร์ที่มีแผงค้ามากถึง ๑,๐๐๐ แผง มีผู้ค้าและลูกจ้าง ๑,๒๐๐ คน รวมทั้งมีทางเข้าออกหลายทาง ทำให้มาตรการคัดกรองหละหลวม และพื้นที่ไม่ระบายอากาศ รวมถึงคนในตลาดยังมีพฤติกรรมไม่สวมหน้ากาก หรือสวมผิดวิธี เคี้ยวหมาก ตะโกนและบ้วนน้ำลายลงพื้น นอกจากนี้ ทุกตลาดมี ๓ สิ่งคล้ายคลึงกัน คือ (๑) ไม่สามารถระบุตัวผู้ค้า หรือลูกจ้างที่เข้าออกตลาด บางรายให้ผู้อื่นมาเช่าแผงต่อ อาจไม่ได้ลงทะเบียนผู้ค้า จึงไม่สามารถติดตามตัวได้ (๒) สิ่งแวดล้อมในตลาดมีความหละหลวมไม่ปฏิบัติตามมาตรการ และ (๓) มาตรการคัดกรองเข้าพื้นที่ไม่มีประสิทธิภาพ จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการและพื้นที่ต้องหารือร่วมกัน เพราะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ และมีลักษณะคล้ายกัน จึงต้องมีมาตรการควบคุมป้องกันก่อนที่จะเกิดการระบาด

๑.๓ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) รายงานที่ผ่านมา กทม.มีมาตรการคัดกรองเชิงรุกมาโดยตลอด โดยได้สุ่มตรวจผู้ค้าในตลาดสดทั่วกรุงเทพฯ รวม ๔๓๗ แห่ง จำนวน ๔๕,๐๑๒ คน พบติดเชื้อ ๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ ค่อนข้างกระจายในหลายตลาด แต่ตลาดในพื้นที่เขตบางแคพบเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ ซึ่งจะพยายามควบคุมจำกัดการแพร่เชื้อให้ได้โดยเร็ว การค้นพบกลุ่มก้อนระบาดครั้งนี้มาจากระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคอย่างเป็นระบบในพื้นที่กรุงเทพฯ

๑.๔ นพ.เจเวตสรร นามวาท รักษาราชการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุตลาดในพื้นที่เขตบางแคทั้ง ๖ แห่ง มีทางเข้า-ออกหลายทาง มาตรการคัดกรองโควิด-๑๙ ไม่รัดกุม พื้นที่บางส่วนของตลาดอากาศไม่ถ่ายเท หลังคาต่ำ ผู้เช่าแผงและลูกจ้าง แรงงานต่างด้าวมีพฤติกรรมพูดคุยกัน โดยใส่หน้ากากไว้ได้คาง ทำให้มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาด และมีข้อสังเกต จากจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นผู้ค้าในตลาดบางแค ๓๐ คน เจ้าของร้านส่วนใหญ่เป็นคนไทย มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าว เจ้าของตลาดไม่ทราบข้อมูลของแรงงานต่างด้าว และเจ้าของแผงคนไทยบางคนให้คนต่างด้าวเช่าแผงค้าต่อ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้มีมาตรการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในตลาดย่านบางแคและปิดตลาดเพื่อทำความสะอาด รวมทั้งเน้นย้ำให้ตลาดมีมาตรการเคร่งครัดในการควบคุมป้องกันโรค เช่น ให้มีการคัดกรองจุดเข้าออกตลาด เน้นการล้างมือและสวมใส่หน้ากากอนามัย จัดทำทะเบียนผู้ค้าและลูกจ้าง รวมถึงจะเร่งดำเนินการค้นหาเชิงรุก ให้ได้ ๑๐๐% เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดโดยเร็ว

๑.๕ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ๑๙ (ศปก.ศบค.) กล่าวว่า ที่ประชุม ศปก.ศบค. ได้หารือกับ สธ.เกี่ยวกับ สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่ตลาดในเขตบางแค พบสถานการณ์มีลักษณะคล้ายกับตลาดที่อื่น ๆ คือ เจ้าของตลาดเป็นคนไทยและมีแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในตลาด ซึ่งมีการไปมาหาสู่กันและไม่มีความ ระมัดระวังเพียงพอ จากนี้จึงต้องเฝ้าระวังในตลาดสดต่าง ๆ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันจำนวนมาก จึงเป็นธรรมดาที่มีการสัมผัสกัน แต่ไม่มากเท่ากับตลาดมหาชัย จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นไปในลักษณะเดียวกับ ตลาดพรพัฒน์ จ.ปทุมธานี ที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ส่วนกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดที่ตลาดในเขต บางแคจะส่งผลกระทบต่อการศึกษามาตรการผ่อนคลายในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือไม่ เห็นว่าไม่น่าเป็น ข้อกังวลมากนัก แต่เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำมาพิจารณาและประเมินสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศต่อไป

๑.๖ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า กรณีพบการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ จำนวนมากที่ตลาดในพื้นที่เขตบางแค ได้สั่งการ ให้ ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) บ้านบางแค ปิดพื้นที่ เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังและปฏิบัติ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนี้ (๑) มอบหมาย ผอ.ศูนย์ฯ สร้างความเข้าใจผู้สูงอายุในศูนย์ฯ เพื่อไม่ให้เกิด ความตื่นตระหนก แต่เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น (๒) แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวในช่วงเวลาที่ระบุตามข่าวให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ตรวจวัดอุณหภูมิ และจัดทำ โทรมไลน์ พร้อมทั้งเข้าตรวจเช็คตามระดับความเสี่ยงที่ทางราชการระบุ (๓) ปฏิบัติมาตรการป้องกันตามแผน ในระดับสูงสุด ทั้งด้านผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ และการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก โดยให้ งดกิจกรรมจากภายนอก การเข้า-ออก ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มข้น และงดเว้นการเดินทางของผู้สูงอายุ ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดสัมผัสต่าง ๆ เว้นระยะห่าง ล้างมือ และใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัด

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ขอความร่วมมือประชาชนที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดใน พื้นที่เขตบางแคทั้ง ๖ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.พ. - ๑๓ มี.ค.๖๔ เข้าระบบคัดกรอง BKK COVID-๑๙ และเตรียมพร้อม บัตรประจำตัวประชาชน และหากมีสมาร์ทโฟนจะช่วยให้การลงทะเบียนรวดเร็วยิ่งขึ้น และเมื่อเข้ารับบริการ ตรวจค้นหาเชื้อทางโพรงจมูก (SWAB) สามารถเข้ารับบัตรคิวได้ตั้งแต่วันที่ ๐๗.๓๐ น. โดยจะกำหนดช่วงเวลา รับบริการตามหมายเลขบัตรคิว เพื่อลดความแออัดขณะรอตรวจ และเริ่มตรวจคัดกรองด้วยวิธี SWAB ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

๒.๒ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า ที่ผ่านมามีรายงานพบพฤติกรรมคล้ายกันในหลายตลาด ดังนั้น จึงขอให้แต่ละตลาดรักษาสภาพแวดล้อม และปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ขอความร่วมมือจากทุกพื้นที่ว่าตลาดเป็นศูนย์กลางชุมชน แม้ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้ตลาดเป็นสถานที่ปลอดภัย

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- เชื่อว่าในช่วงเวลานี้ ประชาชนต่างให้ความสนใจกับสถานการณ์คลัสเตอร์ตลาดบางแค ซึ่งหากสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เร็ว ก็อาจไม่กระทบกับมาตรการผ่อนคลายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง จากนั้นจึงขึ้นกับความรวดเร็วและการจำกัดพื้นที่การแพร่กระจายเชื้อ เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ตลาดบางแคให้ได้มากที่สุด ซึ่งส่วนหนึ่ง คือ การทำให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเข้ามาตรวจหาเชื้อให้เร็วที่สุด โดยไม่ปิดบังข้อมูลโซเชียล ขณะเดียวกันคนไทยทุกคนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดต่อไป

๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.today.line.me เห็นว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนที่ตลาดในพื้นที่เขตบางแค เนื่องจากการละเลยความเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา พร้อมเสนอแนะจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ดูแลตลาดต่าง ๆ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนผู้ค้าและลูกจ้างในตลาดทุกแห่ง โดยเฉพาะตลาดที่มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อความปลอดภัยต่อส่วนรวม

๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๕.๑ สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคภายในตลาดทั้ง ๖ แห่งในพื้นที่เขตบางแค เช่น การกำหนดทางเข้าออกที่ชัดเจน การตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า-ออกตลาด จัดสภาพแวดล้อมบริเวณตลาดให้มีการระบายอากาศที่ดี จัดทำทะเบียนผู้ค้าและลูกจ้าง ฯลฯ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ในตลาดสดและตลาดนัด รวมทั้งการขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องตลอดเวลาขณะอยู่ในตลาด

๕.๒ สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ๒ เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-๑๙ ในกลุ่มผู้สูงอายุที่พักอาศัยในสถานสงเคราะห์ฯ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือของประชาชนที่ประสงค์จะร่วมทำบุญ หรือร่วมกิจกรรมกับสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ๒ ในการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการป้องกันโรคที่สถานสงเคราะห์ฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

๖. ที่มาของข้อมูล

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา

๖.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.banmuang.co.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th, www.naewna.com, www.thainews.prd.go.th, www.mgonline.com, www.mcot.net, www.thansettakij.com, www.newtv.co.th, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv, www.tnnthailand.com, www.js๑๐๐.com, www.innnews.co.th, www.pptvhd๓๖.com, www.youtube.com, www.today.line.me